

BÁO CÁO

Công tác dân tộc tháng 8 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 9 năm 2023 (Từ ngày 17/7 đến ngày 18/8/2023)

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 538/BDT-HCTH ngày 23/5/2023 về việc đề nghị phối hợp thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc theo Thông tư 06/2022/TT-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban Dân tộc; Công văn số 1452/BDT-CSĐT ngày 19/12/2022 về việc phối hợp thực hiện chế độ báo cáo nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai báo cáo, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc

Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn huyện⁽¹⁾. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản của Chính phủ, các cơ quan Trung ương về công tác dân tộc để triển khai thực hiện theo đúng quy định, thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác vận động đồng bào DTTS trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo bám cơ sở, vận động quần chúng Nhân dân vùng đồng bào DTTS chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác, không tin, nghe theo lời kẻ xấu, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo cùng nhau xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh; chỉ đạo các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên phối hợp với người có uy tín nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự tại địa phương; nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào; tình hình nổi cộm vùng đồng bào DTTS như thiên tai, hoạn nạn bất ngờ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những bất cập,

⁽¹⁾ Công văn số 1213/UBND-TH ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Thông báo số 1201/TB-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban Dân tộc; Công văn số 1272/UBND-TH ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Công văn số 2175/SKHĐT-VX ngày 01/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

phát sinh ở cơ sở để có hướng giải quyết; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào DTTS.

2. Công tác tham mưu của Cơ quan công tác dân tộc đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc:

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan tham mưu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến vùng DTTS và miền núi, cụ thể:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện; Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

- Chủ động, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai cơ chế, chính sách, văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (Chương trình) trên địa bàn huyện; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và nguồn kinh phí được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn II (2021-2025); Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

- Đề nghị các cơ quan liên quan của huyện và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thủ tục đầu tư các dự án do cấp huyện quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề; hỗ trợ, giải quyết việc làm theo đúng quy định pháp luật hiện hành; tập trung thực hiện một số nội dung sau tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; đặc biệt là tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND huyện trong thực hiện Chương trình; rà soát tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để thực hiện các dự án, tiêu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; tham mưu UBND huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiêu dự án thuộc Chương trình

II. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN

1. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản

- *Trồng trọt*: Trong tháng người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện trồng mới 335,5 ha cây trồng⁽²⁾, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2023; các doanh nghiệp khai thác mỏ cao su diện tích khoảng 20.005 ha (tăng 05 ha so với tháng trước), sản lượng ước đạt 9.024,5 tấn mù tươi. Tính đến nay, tổng diện tích cây trồng đạt 29.032 ha, đạt 100,81% kế hoạch và bằng 103,19% so với cùng kỳ.

- *Về chăn nuôi*: Tổng đàn gia súc là 8.205 con, đạt 96,36% kế hoạch và bằng 127,6% so với cùng kỳ; đàn gia cầm tăng 3.110 con, tổng đàn gia cầm đạt 45.710 con đạt 91,42% kế hoạch và bằng 114,25% so với cùng kỳ.

- *Về thủy sản*: Duy trì ổn định diện tích chăn nuôi thủy sản. Tổng diện tích ao nuôi đạt 31 ha, số lồng nuôi (theo quy đổi 100m³/lồng) bằng 116 lồng; số bể nuôi cá trên cạn là 48 bể (mô hình thử nghiệm), tổng sản lượng thủy sản đạt 103,23 tấn, đạt 27,5% kế hoạch và bằng 79,6% so với cùng kỳ.

- *Công tác quản lý sản xuất nông nghiệp*: Các xã tăng cường kiểm soát chất lượng giống cây trồng, đảm bảo nguồn gốc và không để phát sinh dịch bệnh; thực hiện xong tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò đợt 01⁽³⁾, vắc xin Lở mồm long móng lợn, Tam liên đợt 01 và vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò năm 2023 trên địa bàn huyện, cấp vắc xin cho các xã để triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng. Triển khai công tác khuyến nông năm 2023 (hướng dẫn kỹ thuật bón phân cho các hộ dân tham gia thực hiện Mô hình trồng sản kháng bệnh khảm lá do virus). Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân quy trình kỹ thuật chăm sóc, quản lý vườn cây đối với các mô hình khuyến nông đã triển khai từ năm 2019 đến nay⁽⁴⁾; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm⁽⁵⁾. Trong tháng không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- *Về lâm nghiệp*: Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, xã Ia Toi tổ chức 01 cuộc/20 lượt người được tuyên truyền về Luật lâm nghiệp, có 12 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết bảo vệ rừng. Tổ chức 04 đợt/27 lượt người⁽⁶⁾ tuần tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trong tháng không phát hiện vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị và người dân đã hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2023, diện tích trồng mới đạt 386 ha/364 ha, vượt 6,13% kế hoạch. Các đơn vị và

⁽²⁾ Gồm: 37,1 ha lúa, 03 ha cây ngô, 0,6 ha điều, 4,5 ha mía, 92,8 ha cây rau đậu các loại, 180 ha cây cao su (Công ty Đầu tư Phát triển Duy Tân), 09 ha cây sắn quả, 13 ha cây dược liệu.

⁽³⁾ Tổng số liều Vắc xin: 3.525/3.600 liều (hao hụt 75 liều: Ia Toi 50 liều, Ia Dom 25 liều), đạt tỷ lệ 98%.

⁽⁴⁾ Mô hình khuyến nông năm 2022 trồng cây dược liệu (Nghệ vàng) với quy mô 06ha/3 xã/11 hộ tham gia, hiện tại cây sinh trưởng tốt, chuẩn bị cho thu hoạch. Theo dõi các mô hình đã triển khai: Trồng cây Mít giống mới trên địa bàn xã Ia Dom, xã Ia Đal; trồng cây Đinh lăng theo tiêu chuẩn VietGAP.

⁽⁵⁾ Dịch tả lợn Châu Phi, tai xanh trên đàn lợn; lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục ở trâu, bò, Cúm gia cầm...

⁽⁶⁾ Cấp huyện 01 đợt/05 lượt người tham gia; cấp xã 03 đợt/22 lượt người tham gia.

người dân tiếp tục trồng dặm, trồng bù các diện tích rừng đã trồng năm 2022, có biện pháp chăm sóc, bảo vệ để cây trồng phát triển thành rừng.

2. Về giáo dục: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát đánh giá thực trạng, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trường học công lập trên địa bàn huyện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tổ chức tốt sinh hoạt hè, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong kỳ nghỉ hè 2023; thông báo học sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10, thi tuyển tốt nghiệp THPT, hoàn thành công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Cử giáo viên tập huấn mô đun giáo viên tiểu học, trung học cơ sở theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường học phân công trực, quản lý cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo phục vụ tốt năm học mới 2023-2024.

3. Về y tế: Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân⁽⁷⁾ đảm bảo, không có xảy ra sai sót chuyên môn.

- *Về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm:* Trong tháng, không xảy ra dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, sốt rét, tay chân miệng... Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã và các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, tổ chức diệt lăng quăng bọ gây phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.

- *Về vệ sinh an toàn thực phẩm:* Không xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm.

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 51,82%.

4. Về văn hóa, xã hội:

- Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì đạt hiệu quả, tập trung vào các nội dung trọng tâm trong tháng như: Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân cư tại điểm dân cư 64; các chính sách về BHXH, BHYT; phong trào trồng cây tạo cảnh quan môi trường; hiến máu tình nguyện; kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); cải cách hành chính; chuyển đổi số... Việc tiếp sóng và truyền thanh ổn định, đảm bảo chất lượng, duy trì các cụm loa phát sóng tại các khu vực dân cư, điểm dân cư (*kênh Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum*) và tuyên truyền trực quan, đăng tải hoạt động của Đảng, Nhà nước trên Trang thông tin điện tử huyện⁽⁸⁾.

- Công tác giải quyết việc làm của các doanh nghiệp và các chương trình dự án nhà nước hỗ trợ có 1.137 lao động được tạo việc làm mới⁽⁹⁾. Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý II năm 2023 trên địa bàn huyện.

⁽⁷⁾ Tổng lượt khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn huyện 924 lượt (*giảm 2,4% so với tháng trước*), trong đó: Số lượt điều trị nội trú 65 lượt (*tăng 44,4 % so với tháng trước*), công suất sử dụng giường bệnh đạt 29,0% (*tăng 9,3% so với tháng trước*).

⁽⁸⁾ Phát sóng 08 chương trình Trang địa phương và 02 chương trình phát thanh hàng ngày Phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, tổng thời lượng tiếp - phát sóng hơn 7.000 phút. Thiết kế 08 banner tuyên truyền, đăng tải 40 tin tức, sự kiện, 11 tài liệu tuyên truyền, 58 văn bản chỉ đạo điều hành phản ánh, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện...

⁽⁹⁾ Cung ứng lao động cho các công ty, doanh nghiệp 924 lao động, hoạt động vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 100 lao động, hoạt động từ các chương trình mục tiêu quốc gia 128 lao động.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm; giới thiệu và đăng ký các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hay, hiệu quả tại địa phương năm 2024.

5. Những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh, di cư...

Trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị. Các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật theo trình tự pháp luật.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ:

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan thực hiện Công tác dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã chủ động nắm tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách để các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án được triển khai đầy đủ đến đồng bào dân thiểu số.

- Tăng cường triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, cụ thể như:

+ Đăng ký 02 đại biểu tham gia Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Công văn số 761/BDT-CSĐT ngày 05/7/2023.

+ Rà soát, đề xuất, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện các Tiểu dự án, Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số¹⁰ theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Công văn số 885/BDT-CSĐT ngày 29/7/2023 về việc bổ sung một số nội dung rà soát, đề xuất, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện các Tiểu dự án, Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện các Tiểu dự án, Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mục tiêu¹¹ theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Công văn số 858/BDT-CSĐT ngày 25/7/2023.

+ Lập danh sách 22 người có uy tín tham gia các mô hình phát triển sản xuất, người có uy tín thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

+ Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -

¹⁰ Công văn 1240/UBND-TH ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

¹¹ Công văn số 1237/UBND-TH ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 lớp thứ nhất và lớp thứ 2.

2. Tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và MN:

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra:

- Ngày 20/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai; Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Ia H'Drai; Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 huyện Ia H'Drai.

- Ngày 18/7/2023, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-20225 đã ra Quyết định số 138/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ia H'Drai giai đoạn 2021-2025 thay thế Quyết định số 49/QĐ-BCĐ ngày 25/4/2023 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ia H'Drai giai đoạn 2021-2025.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ia H'Drai, giai đoạn 2021 – 2025¹².

2.2. Kết quả thực hiện: Tổng kế hoạch vốn được giao là 89.396, 822 triệu đồng⁽¹³⁾. Trong đó vốn đầu tư là 51.476,299 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 37.920,523 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện giải ngân đến 18/8/2023 là: 23.736,396 triệu đồng, đạt 26,55% kế hoạch, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 21.732,790 triệu đồng, đạt 42,22% kế hoạch; Vốn sự nghiệp: 2.003,606 triệu đồng, đạt 5,28 % kế hoạch.

- Kết quả giải ngân trong tháng 8 là 1.368,765 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển 650,085 triệu đồng, vốn sự nghiệp 718,680 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

⁽¹²⁾ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

⁽¹³⁾ Trong đó: Vốn năm 2022 chuyển sang là 24.590,822 triệu đồng (vốn đầu tư là 17.449,299 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 7.141,523 triệu đồng); Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là 9.226 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch thực hiện, dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thực hiện các nội dung thành phần, tiểu dự án, dự án đến thời điểm tháng sau báo cáo:

- Đối với vốn đầu tư phát triển dự kiến thực hiện sang tháng: 2.502,179 triệu đồng.

- Đối với vốn sự nghiệp dự kiến thực hiện sang tháng: 0 triệu đồng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan công tác dân tộc

4. Đánh giá chung

4.1. Thuận lợi: Được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nhiều chương trình, chính sách dân tộc đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở các thôn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Việc triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân; công tác phối hợp tuyên truyền, giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia thực hiện của người dân... Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi đã có những chuyển biến rõ rệt, có những bước phát triển tiến bộ, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều vùng được nâng lên; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đã được quan tâm đầu tư, hoàn thiện.

4.2. Khó khăn: Mặc dù kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển mạnh nhưng do xuất phát điểm của huyện thấp nên đến nay đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, các xã đặc biệt khó khăn hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số chưa thực sự đảm bảo và thiếu tính bền vững, chưa có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội. Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển còn nhiều bất cập; Bộ máy theo dõi công tác dân tộc thiểu số ổn định (*chưa được thành lập*); thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ mang tính liên tục, kịp thời để phục vụ theo dõi, quản lý và tham mưu chính sách.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/2023:

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch đã đề ra.

3. Xây dựng Kế hoạch thăm hỏi người có uy tín trên địa bàn huyện.

4. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện công tác dân tộc, Chương trình, chính sách dân tộc theo quy định.

Trên đây là Báo cáo Công tác dân tộc tháng 8 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện;
- Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng